

## ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความสำเร็จของการแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

เป้าหมาย : จำนวนข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/งานวิจัย/งานวิชาการ ที่ได้รับความเห็นชอบตั้งแต่ ๑ เรื่อง ขึ้นไป

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒๐

คำอธิบายตัวชี้วัด :

- การแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง การนำยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของรัฐบาล/ยุทธศาสตร์กระทรวง/ยุทธศาสตร์กรม รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของกรมปศุสัตว์ที่สามารถสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานของหน่วยงานหรือการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร

- ระดับความสำเร็จของการแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/งานวิจัย/งานวิชาการ/คู่มือ/ตำรา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของรัฐบาล/ยุทธศาสตร์กระทรวง/ยุทธศาสตร์กรม รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารกรมปศุสัตว์

### เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ และ รอบที่ ๒/๒๕๖๓ :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

ระดับคะแนน	คำเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒	ประสานงานและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	จัดทำข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/งานวิจัย/งานวิชาการ/คู่มือ/ตำรา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
๔	ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/งานวิจัย/งานวิชาการ/คู่มือ/ตำรา และกรณีศึกษาที่หน่วยงานทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสำนัก/กอง
๕	ส่งข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/งานวิจัย/งานวิชาการ/คู่มือ/ตำรา ทั้งงานวิจัยภายในและภายนอก ให้กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง

ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/งานวิจัย/งานวิชาการ/คู่มือ/ตำรา ที่ได้รับความเห็นชอบ (ข้อเสนอสามารถได้ทั้งที่ปรึกษา, หัวหน้าแผน/โครงการ และผู้ร่วมวิจัย)

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๑๓๑, ๔๓๔๒